

Số: /SCT-XNK  
V/v hướng dẫn doanh nghiệp  
thực hiện đăng ký xuất khẩu  
thực phẩm vào Trung Quốc

Bắc Giang, ngày tháng 06 năm 2023

Kính gửi: Các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm xuất khẩu

Thực hiện nội dung Công văn số 1179/BCT-KHCN ngày 06/3/2022; Công văn số 2158/BCT-KHCN ngày 13/4/2023 của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn doanh nghiệp sản xuất thực thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Công Thương thực hiện đăng ký xuất khẩu vào Trung Quốc.

Từ năm 2022, theo quy định của Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC), việc đăng ký doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu vào Trung Quốc được thực hiện trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan Trung Quốc (<https://cifer.singlewindowcn>). Theo đó, doanh nghiệp xuất khẩu của các sản phẩm thực phẩm (*chất béo và dầu thực vật; sản phẩm bột ngũ cốc và mạch nha chế biến; các loại bánh có nhân*) phải đăng ký mở tài khoản và có thể bắt đầu thực hiện đăng ký sản phẩm mong muốn xuất khẩu vào Trung Quốc sau khi tài khoản được lập tại trang thông tin điện tử trên.

Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất thực phẩm kịp thời triển khai hoạt động xuất khẩu hàng hóa thực phẩm nêu trên theo đúng quy định hiện hành, Sở Công Thương Bắc Giang đề nghị: Các doanh nghiệp xuất khẩu thực phẩm trên địa bàn tỉnh gửi văn bản đề nghị kèm theo Bản thuyết minh (phụ lục 2) của Công văn số 1179/BCT-KHCN về Sở Công Thương Bắc Giang để xét duyệt trước khi gửi Bộ Công Thương rà soát thông tin và công bố với Tổng cục Hải quan Trung Quốc về sự đáp ứng của doanh nghiệp đối với quy định an toàn thực phẩm của Trung Quốc và Việt Nam. Doanh nghiệp trực tiếp theo dõi quá trình đăng ký và nhận phản hồi của Bộ Công Thương và Tổng cục Hải quan Trung Quốc trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan Trung Quốc (<https://cifer.singlewindowcn>).

Mọi vướng mắc liên hệ: Bà Nguyễn Thị Yên – Phó trưởng phòng Quản lý Xuất nhập khẩu – Sở Công Thương Bắc Giang; ĐT/Zalo: 0915.094.550 hoặc 0204.3581.378.

Sở Công Thương thông báo để các doanh nghiệp biết và thực hiện.

(Gửi kèm theo Công văn số 1179/BCT-KHCN ngày 06/3/2022, Công văn 2158/BCT-KHCN ngày 13/4/2023 của Bộ Công Thương).

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, XNK.

**KT.GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Phạm Công Toàn**

